

BarCode / RFID



รองรับการส่งไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์กับ
ธนาคาร สรรพากร
ประกันสังคม



รองรับเครื่องพิมพ์ทุกชนิด
Import-Export Data



LAN/Multi users



ใช้งาน ร่วมกับเครื่อง
บันทึก เวลาได้ทุกชนิด



Smart Garment v3

Garment management System

ติดตั้งง่าย ใช้งานได้ทันที กับ Windows ทุกเวอร์ชัน
ลดเวลา ทั้งขบวนการ ในการคำนวณค่าแรงลงได้อย่างมาก
ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลพนักงานและค่าแรง การสร้างรูปของ
Barcode การติดตามข้อมูลการผลิตแต่ละขั้นตอน เก็บรวบรวม
ข้อมูลเวลาทำงาน โothi ขาดสายลา เงินพิเศษ รายได้ รายหักอื่นๆ
คำนวณค่าแรง ภาษี ประกันสังคม จัดทำรายงาน สถิติการทำงาน สถิติ
การผลิต สถานะของงานแต่ละStyle รายงานการจ่ายเงิน สลิปค่าแรง
ข้อมูลส่งธนาคาร ข้อมูลส่งกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม จัดทำ
ทะเบียนลูกจ้าง ข้อมูลสำหรับเตรียมตรวจสอบด้านแรงงาน
เรียกดูได้ตลอดเวลา บันทึกข้อมูลครั้งเดียว เรียกดูได้หลากหลายรูปแบบ
ความต้องการ ตลอดเวลา ทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าใช้จ่ายต่ำ ในการดูแลระบบ ไม่บังคับเก็บค่าบริการรายปี และ
ให้บริการดูแลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อัปเดตระบบฟรีตลอดการใช้งาน
คุณภาพสูง ออกแบบระบบให้ใช้งานง่าย ในขณะที่รองรับเงื่อนไขการ
คำนวณอัตโนมัติได้หลายอย่าง ด้วยฟังก์ชันที่มีความแม่นยำ แน่นอน

ความสามารถของระบบ

คำนวณค่าแรงแบบรายวัน รายเดือน รายขึ้น มีประกันและไม่ประกันค่าแรงขั้นต่ำ รองรับการจ่ายเป็นทีมเย็บ
ตั้งจำนวนงวดจ่ายต่อเดือนและวันที่จ่ายได้แตกต่างกันในแต่ละประเภทพนักงาน
กำหนดช่วงวันที่คิดค่าแรง ช่วงวันที่คิดค่าล่วงเวลา ช่วงวันที่คิดขาดลา สาย ต่างช่วงวันกันได้
คำนวณโothiแบบอัตรา 1.5,2,3 แรง ตามชนิดวันทำงาน/หยุดสัปดาห์/นักชดถุกษ์ ประเภทพนักงานได้
คำนวณโothiแบบอัตราคงที่ต่อชม.ในวันทำงาน วันหยุด และผสมกับการคำนวณแบบอัตราแรงได้ อัตโนมติ
คำนวณเบี้ยขยัน แบบคงที่ แบบขั้นบันได แบบ ขึ้นกระ โคคได้อัตโนมัติและตั้งค่าขึ้นปัจจุบันได้
คำนวณเงินพิเศษ เมื่อผลิตได้ถึงเป้า คิดแบบรายเหมาเมื่อทำได้มากกว่าประกันขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ
คำนวณภาษี ประกันสังคม เงินกองทุนสะสม อัตโนมติและตั้งค่าอัตราภาษี ประกันสังคม เงื่อนไขการหักได้
ข้อมูลพนักงาน สามารถตั้งค่ารายบุคคล สำหรับการคำนวณภาษี ประกันสังคม เงินสะสม หักขาด ลา สายได้
เก็บรูปพนักงานในระบบอัตโนมัติ เพียงนำไฟล์รูปพนักงานที่มีชื่อไฟล์ตรงกับรหัสพนักงานเข้าไว้ในระบบ
รองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องบันทึกเวลา เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านใบหน้า เครื่องอ่านบัตร RFID
คำนวณขาด สาย ออกก่อน โothiอัตโนมัติ บันทึกใบลาได้ทั้ง ล่วงหน้าและหลังคำนวณเวลาจากเครื่อง
สร้างรายได้ รายหักได้ไม่จำกัดชนิด พร้อมตั้งเงื่อนไขการหักภาษี ประกันสังคมในแต่ละชนิดได้แยกจากกัน
ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม ธนาคาร และกองทุนเงินสะสม
รายงานกว่า 100 ชนิด ทั้งทะเบียนพนักงาน สถิติบันทึกเวลา ทะเบียน/สลิปจ่ายค่าแรง กงค. ,กท20, แบบสปส
บันทึกข้อมูลการผลิต การปูผ้า การตัด สร้างรูปของอัตโนมัติ แก้วไขและสร้างรูปของมัดผ้าเองได้
พิมพ์รูปป้องกันมัดผ้าด้วย Barcode พร้อมข้อมูลมัดผ้า เก็บข้อมูลการผลิตอย่างง่ายด้วย Barcode
รายงานการผลิต ค่าแรงพนักงานรายบุคคล สถานะรูปของ สถานะการผลิตของแต่ละ Style
รายงานสำหรับให้ลูกค้าตรวจสอบด้านแรงงาน การทำล่วงเวลา จำนวนและพนักงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต